

วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สยศ.ตร.  
 เลขที่รับ ๖๓๐๗  
 วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐  
 เวลา ๑๘:๐๕

ความเร่งด่วน ชั้นความลับ -

จาก พล.ต.ต.ทงศักดิ์ ทั้งทอง รอง ผบช.ปส./กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.๑ - ๙ ศชต. ก. สตม. ตชต. ส. สทส. สยศ.ตร. และ ปส.

พล.ต.ต.ประหยัษ์ บุญศรี รอง ผบช.กมค.

ผู้รับทราบ ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.(ปป ๑) (ปป ๒) (ปป ๓) (มค) ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ในสายงาน ปป.

ที่ ๐๐๒๗.(ศอ.ปส.ตร.)/ ๕๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สง.ผบช.สยศ.ตร.  
 เลขที่รับ ๗๙๑  
 วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๐  
 เวลา ๑๖.๓๕ น.

เลขรับ ๖๖๘  
 วันที่ - 1 ส.ค. 2560  
 เวลา 1400

ตามที่ได้มีการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตร. (ศอ.ปส.ตร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)/ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งสรุปข้อสั่งการได้ ดังนี้

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป ๑๑)/ผอ.ศอ.ปส.ตร./ประธาน		
๑.	การรายงานเหตุ กรณีที่มีการจับกุมคดียาเสพติดร้ายสำคัญในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับทราบโดยด่วน	บช.น., ภ.๑-๙,ศชต.,ตชต, สตม.,ก. และ ปส.
พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(พร ๑๓) (ปป ๑๒)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร.		
๑.	กำชับเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ที่ส่งมายัง ศอ.ปส.ตร. ภายในวันที่ ๖ ของทุกเดือนนั้น เน้นย้ำการปฏิบัติ เพราะที่ผ่านมาฝ่ายอำนวยการประมวลผลข้อมูลล่าช้า เพราะรอรับการรายงานจากหน่วยต่างๆ	บช.น., ภ.๑-๙,ศชต.,ตชต, สตม.,ก. และ ปส.
๒.	การปรับแก้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับหมายจับ ที่มีการเพิ่มเติมในส่วนของข้อหาเสพและครอบครอง กำชับให้แต่ละหน่วยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาเสพและครอบครอง	บช.น., ภ.๑-๙,ศชต. และ ปส.
๓.	แนวทางการประเมินผลการขยายผลทำลายเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดฯ ในเรื่องของการจับกุมคดียาเสพติด ๕ ข้อหาสำคัญ ผู้ต้องหา ๓ คนขึ้นไป มีการปรับแก้เป็นใช้คำว่า "ตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป" โดยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน	บช.น., ภ.๑-๙,ศชต. และ ปส.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.ศักดิ์ ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๒๒) (กม ๓) (ตท ๒)		
๑.	กำชับการปฏิบัติในการควบคุมผู้ต้องหา เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการดังกล่าว เช่น ในกรณีที่มีการควบคุมผู้ต้องหาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แล้วผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ ในกรณีดังกล่าวเป็นข้อสังเกตในการปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานข้อมูลระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องหา ในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของผู้ต้องหา พฤติการณ์ ประวัติการต้องโทษ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาจะได้ใช้ระดับการควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันผู้ต้องหาหลบหนี	บช.น., ภ.๑-๙,ศขต.,ตขต, สตม.,ก. และ ปส.
๒.	กำชับเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้บริเวณจุดตรวจจุดสกัดจะมีพฤติกรรมรุนแรง และใช้อาวุธในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ และไม่ประมาทในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่	บช.น.,ภ.๑-๙,ศขต.,ก. และ ปส.
๓.	ชมเชยชุดปฏิบัติการ สภ.เวียงมอก อ.เถิน จว.ลำปาง ซึ่งสามารถทำการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยสามารถขยายผลได้ของกลางยาบ้ากว่า ๕ ล้านเม็ด ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าวมีความสามารถในการใช้ยุทธวิธีสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายได้เป็นอย่างดี	ภ.๕
พล.ต.ท. สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. /รอง หน.ส่วนอำนวยการ คอ.ปส.ตร.		
๑.	เน้นย้ำในเรื่องของการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่มีคุณภาพ ซึ่งมีข้อสังเกตคือ การที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืน อาวุธสงคราม รถยนต์ได้ในการจับกุม นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์ และการเก็บหลักฐานจาก DNA ก็เป็นสิ่งที่เป็ประโยชน์ในการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด และทุกหน่วยสามารถประสานงานกับ บช.ปส. ได้ตลอดเวลา โดย บช.ปส. มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วย	บช.น., ภ.๑-๙,ศขต.,ตขต, สตม.,ก. และ ปส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พล.ท.ผอ.

- พื่อทราบ

พล.ต.ท.

(ไกรบุญ ทรวดทรง)

ผบช.สยศ.ตร.

๒๘ ต.ค. ๖๐

พล.ต.ต.

(ทองศักดิ์ ทั้งทอง)

รอง ผบช.ปส./กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คอ.ปส.ตร.